

หลากหลายเคล็ดลับหน้ารู้.....คู่บ้าน....มีประโยชน์มาก

นำเสนอเมื่อ : 7 ส.ค. 2552

เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่นำมาบอกกล่าวให้รู้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทั้งนั้น คุณควรรู้ไว้...ไม่เสียหายสักวันหนึ่งคุณอาจได้นำมาใช้ก็ได้นะ....

ดูแลภาพผนังให้จับเป็นก้อน เอาน้ำดัลลอนก้อนขาวๆ โสกลงไปสัก 2 ก้อน.

วิธีล้างตู้เรื่องหนึ่ง หยคน้ำมันสดสัก 2-3 หยด ลงไปในน้ำสบู่แล้วใช้แปรงจุ่มดู จากนั้นจึงซักในน้ำสบู่อีกครั้ง แล้วล้างด้วยน้ำเย็นรีบเช็ดให้แห้งจากลมไว้ น้ำมันสดนอกจากจะช่วยทำความสะอาดปรกแล้ว ยังช่วยให้ผนังคงสภาพเดิมได้ด้วย.

ซักผ้าขาวสกปรกเกอร์ ใช้น้ำมันพืชหรือครีมวาสลีนมาทาสกปรกเกอร์ให้ชุ่ม แล้วจึงค่อยๆ ดึงออกมา.

บรรเทาอาการปวดฟัน ใช้ไมกระเพราะยี้กับเกลือ อุดไปที่รูฟันที่ปวดสักพักอาการปวดก็จะทุเลาเอง.

บรรเทาอาการปวดจากแตนค้อย แค้ใช้แอมโมเนียซบสาลีแปะลงไปที่ถูกแตนค้อยก็หายปวดแล้ว.

หุงข้าวแล้วข้าวแฉะ แก้ปัญหาโดยใส่ขมบึงปอนด์สัก 2-3 แผ่น ลงไปในหม้อ ปิดฝาหม้อให้แน่นแล้วกดไฟ ไม่นานข้าวก็จะสวยขึ้นมาได้ เพราะขมบึงจะช่วยดูดน้ำเอาไว้.

ลับกรรไกรให้คม ด้วยการเอกรรไกรอันที่ไม่คมนั้นมาตัดกับเช็มโครเซท โดยค่อยๆ ตัดให้เช็มอันไม่คมนั้นกั้งไปจนสุดปลายกรรไกร ทำซ้ำสัก 4-5 ครั้ง.

ทำความสะอาดห้องน้ำกระเบื้อง วดด้วยน้ำให้ทั่วแล้วเอาเกลือแกงโรยลงบนแปรงขัดห้องน้ำ หรืออาจจะโรยเกลือที่ผ้าเปียกน้ำ แล้วขัดพื้นให้ทั่ว.

ขจัดกลิ่นส้วม ใช้น้ำมันก๊าดประมาณ 1 ขวดมาเทราดลงไปใในคอห่าน แล้วเทน้ำตามลงไปเพื่อขจัดกลิ่นน้ำมันก๊าดให้หมด น้ำมันก๊าดจะช่วยขจัดกลิ่นส้วมให้หมดไปด้วย.

ป้องกันสัตว์เลี้ยงกัดเคาะเครื่องเรือน โดยใช้น้ำมันยูคาลิปตัส หรือน้ำมันที่มีกลิ่นฉุนมาทา.

ป้องกันหมา แมว ให้ฉี่เป็นที่เป็นทาง โรยพริกไทยป่นลงบนที่มันเคยฉี่ การโรยพริกไทยจะทำให้กลิ่นเดิมของมันหายไป มันจะไม่กลับมาฉี่หรืออุจจาระในที่นั้นอีก.

วิธีเก็บสายยาง หายางรถยนต์เก่าๆ ที่ไม่ใช่ทำเป็นที่เก็บสายยาง โดยนำสายยางยาวๆ ม้วนสอดเข้าไปในยางรถยนต์ เพื่อป้องกันแสงแดด และโยกย้ายง่ายด้วยการกลิ้งไป.

ขจัดสนิมเกาะเคาเรท เอาผ้าห่อซีลหรือเทียนไขไว้ผืนหนึ่ง อีกผืนหนึ่งโรยเกลือป่นไว้บนผ้า จากนั้นเปิดเคาเรทให้ร้อน รีดทับลงบนห่อซีลหรือเทียนไขก่อน ต่อมาจึงรีดบนผ้าโรยเกลือ ทำหลายๆ เทียวสนิมก็จะหมดไป.

ขจัดรอยไหม้ของเสื้อผ้าที่โดนเคาเรท ใช้หัวหอมผ่าครึ่งถูตรงรอยไหม้ แล้วใช้น้ำเช็ดอีกครั้ง เพราะว่าหัวหอมมีสารละลายทำให้กักรอยไหม้ที่อยู่บนผ้าจางหายไป และยังไม่นำให้ผ้าเปื่อยขาดอีกด้วย.

เคล็ดลับขยับเนื้อเตาถ่าน ใช้เกลือโรยไฟให้ทั่วขณะไฟติด เกลือจะทำให้ไฟติดได้ง่ายเร็วโดยไม่ต้องพัดไฟเปลืองแรง อีกทั้งถ่านจะมอดดับอย่างช้าๆ เป็นการประหยัดถ่านด้วย.

วิธีทำให้ถุงน่องรั่ว น้ำถุงน่องใหม่ไปแช่น้ำเสียก่อน แล้วนำไปแช่ไว้ในช่องทำน้ำแข็งในตู้เย็น รอจนเป็นน้ำแข็ง จากนั้นเอาออกมาแช่น้ำจืดละลาย น้ำไปตากแดดจนแห้ง ถุงน่องเป็นผ้าลินินเมื่อนำไปแช่แข็งจะทำให้เนื้อผ้าเกาะกันเหนียวแน่นขึ้น ใช้งานแล้วไม่รินจาย.

เก็บรักษาเสื้อไหมพรม ซักให้สะอาดนำไปวางบนผ้าขนหนูบางๆ แล้วพันผ้าขนหนูโดยให้ไหมพรมอยู่ด้านบน.

แก้ปัญหาหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใบใหม่ที่ข้าวติดก้นหม้อ นำหม้อใหม่มาแช่น้ำสักครู่ ประมาณ 5-10 นาที ไม่ควรแช่นานกว่านี้ จากนั้นใช้ฟองน้ำขัดหม้อเบาๆ .

แก้ปัญหาเล็บเหลือง ใช้น้ำมันจิ้งจกบีบไว้ใ้น้ำอุ่น แล้วจุ่มมือลงไปแช่สักพัก เล็บของคุณกลับมาขาวได้

